



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๑๓๐

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานคร ได้ที่ [www.pr.bangkok.com](http://www.pr.bangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 230/2563 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ๓ เปิดการจราจร โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เชื่อมต่อการเดินทางถนนเอกชัย
- ๓ คลองบางหญ้า แล้วเสร็จ 1,600 เมตร เรือสัญจรได้ น้ำสะอาดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- ๓ ปรับภูมิทัศน์ “คลองรางไฟ” เขตบางบอน เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศย่านฝั่งธน
- ๓ สถาปนากรุงเทพมหานคร ก้าวสู่ปีที่ 49
- ๓ กทม. กำชับ 50 เขตให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในช่วงเทศกาล
- ๓ สั่งการทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหามลพิษระดับ 2
- ๓ กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น ดูแลคนกรุงให้มีสุขภาพปลอดภัย

### ข่าวสำนักงานเขต

- ๓ สัมพันธวงศ์และสายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่
- ๓ ประเวศจัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 63
- ๓ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๓ หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษประชาชน
- ๓ ประเวศตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
- ๓ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๓ ป้อมปราบฯ ตรวจเข้มสถานบริการ
- ๓ หนองแขมและมีนบุรีตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประดู และจำหน่ายอาหาร
- ๓ ประเวศจัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 63
- ๓ มีนบุรีเปิดอบรมแผนวาดแผนไทยหลายสาขา ฟรี

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โตะ เกอี้ ถูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

**ข่าวผู้บริหาร****เปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เชื่อมต่อการเดินทางถนนเอกชัย**

(15 ธ.ค. 63) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนระยะกลางของกรุงเทพมหานคร เดิมถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ซึ่งภายในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนพรหมราชูราษฎร์รังสรรค์ หอสมุดประชาชนเขตบางบอน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ (บางบอน) ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการก่อสร้างพบปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาประชาชนรुक้าที่สาธารณะ จำนวน 3 หลัง ปัญหาแนวเขตทางสาธารณะจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 27 แปลง และรื้อย้ายโรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26 หลัง ซึ่งสำนักงานโยธาได้ดำเนินการแก้ไขจนงานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ไป-กลับ เขตทางกว้าง 20 เมตร ความยาว 1,849 เมตร ทางเท้าปูกระเบื้อง พร้อมงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร งานระบบท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่งถนน และงานประกอบอื่นๆ เมื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนพระรามที่ 2 และถนนเอกชัยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรุงเทพมหานครในทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งระบบหลักและระบบรองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรในถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ซึ่งมีความยาวประมาณ 1.84 กิโลเมตร รองรับความเจริญของพื้นที่และการสัญจรของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง หมู่บ้านหลายโครงการ และสวนสาธารณะ 1 แห่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหารถจักรยานบริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างถนนพระรามที่ 2 กับถนนเอกชัย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหารถจักรยานในพื้นที่เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อกับถนนพระรามที่ 2 ซอย 100 เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

**คลองบางหญ้า แล้วยเสร็จ 1,600 เมตร เรือสัญจรได้ น้ำสะอาดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ**

(15 ธ.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงเรือตรวจเยี่ยมความคืบหน้า การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองบางหญ้าในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง ว่า นโยบายในโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง ได้เริ่มดำเนินการมา 6 เดือน สำหรับในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เขตบางขุนเทียน ได้พัฒนาและปรับปรุงคลองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คลองสนามชัย ต่อเนื่องคลองเฉลิมชัยพัฒนา และคลองบางหญ้า หลังจกดำเนินการ ครบ 4 เดือนพบว่าสภาพน้ำในคลองดีขึ้นมาก จากเดิมคลองบางหญ้ามืดสกปรกตื้นเขินและน้ำเสีย ผักตบชวาเต็มคลองไม่สามารถ ใช้เรือสัญจรได้ จึงพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ขุดลอกคลอง ขุดเลน ความยาวประมาณ 3,000 เมตร แล้วยเสร็จ 1,600 เมตร ขณะนี้สามารถใช้เรือสัญจรได้และคุณภาพน้ำดีขึ้น ในส่วนที่เหลือ 1,400 เมตร คาดว่าจะแล้วยเสร็จครบ ทั้งหมดภายในสิ้นปี 63 ทั้งนี้ ในบริเวณริมคลองบางหญ้ามียุ้งบ้านจัดสรร 2 โครงการ เนื้อที่ 170 ไร่ รวม 1,500 หลังคาเรือน ประชาชนพักอาศัยรวม 6,000 คน มีสภาพพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกเกิดปัญหาน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร ใช้เวลาในการระบายน้ำนาน 7-8 ชม. หากมีฝนตกหนักใช้เวลาถึง 3 วัน น้ำจึงจะแห้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เมื่อพัฒนาคลองบางหญ้าแล้วจะช่วย ให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น 30-40% อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือร่วมกับ สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการวางท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้งซึ่งต้องพิจารณา ในเรื่องข้อกฎหมายด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่ของเอกชน

----- (อรรถจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

**ปรับปรุงทัศน “คลองรางไผ่” เขตบางบอน เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศย่านฝั่งธน**

(15 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงทัศน คลองรางไผ่ ตามโครงการ “บางบอนบ้านเรา” ปรับปรุงทัศนคลองรางไผ่ ร่วมใจพัฒนา เขตบางบอน พร้อมร่วมกิจกรรมแถมสีส้มกำแพง ทาสีราวกันตก และพบปะทักทายประชาชนผู้พักอาศัยริมคลองรางไผ่ โดยมี พระมหาประกิต สุทธิสโร เจ้าคณะเขตบางบอน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธนิคม นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวิภากรัตน์ ไชยานุกิจ เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางบอน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ข้าราชการ บุคลากรเขตบางบอน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอย 8 เขตบางบอน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” บริเวณคลองรางไผ่ และพบว่าคลองรางไผ่ในปัจจุบัน มีสภาพตื้นเขิน มีผักตบชวาขึ้นอยู่จำนวนมาก มีปัญหาขยะ สภาพน้ำในคลองเน่าเสีย และทางเดินเลียบบคลองชำรุด เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางบอนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางไผ่ โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ความยาว 1,960 เมตร ปรับปรุงทางเดินเลียบบคลองในจุดที่ชำรุด ทาสีราวกันตก ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกระจกโค้งเพื่อเสริมการมองเห็น ลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดจุดพักขยะโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตามเวลา รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนใส่ใจและรวมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม คัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงคลองรางไผ่

นอกจากนี้ เขตบางบอนได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตบางบอน จัดกิจกรรมประกวดแต่งแต้มสีส้มบริเวณกำแพง เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เพิ่มชีวิตชีวาให้กับคลองรางไผ่ ลดความเสี่ยงในจุดเปลี่ยวหรือจุดอับสายตา พร้อมทั้ง วางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณเลียบบคลองรางไผ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทางบ้านจักรยาน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เข้มชมวิถีชีวิตผู้คนริมคลอง เป็นคลองต้นแบบในการพัฒนาคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้พัฒนาคลองต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และทุกเขตจะมีการดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 1 เขต 1 คลอง ด้วย

สำหรับคลองรางไผ่ เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองนายผลกับคลองบางบอน กว้างประมาณ 5 - 10 เมตร ยาว 2,700 เมตร มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร นอกจากนี้คลองรางไผ่ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อมีฝนตกหนัก ในฤดูฝน โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรับน้ำและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำต่อไป

----- (พัทธนันท์...สปส./ปสส.เขตบางบอน รายงาน)

**สถาปนากรุงเทพมหานคร ก้าวสู่ปีที่ 49**

(14 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49 ในที่ 14 ธันวาคม 2563 พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภททีม โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-14 ธ.ค.63 จำนวน 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา แอโรบิค เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล หมากรุกไทย และวูตบอล โดยวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภททีม ประกอบด้วย ชักตะเยอ ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพตะวันออก การประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ กลุ่มทท.1 การประกวดกองเชียร์ ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพมหานคร ฟุตบอลคู่พิเศษ ได้แก่ กลุ่มทท.1 และกลุ่มทท.2

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเมืองและดูแลพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ จนมีผลงานปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความอดทน ทุ่เม เเสยสละ และอุทิศตนที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีความเจริญก้าวหน้าในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49 ต้องขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ทำงานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ร่วมกันสร้างผลงานและความสำเร็จแก่องค์กร ซึ่งทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมายในการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

----- (จิรัฐคม...สปล. รายงาน)

**กทม. กำชับ 50 เขตให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในช่วงเทศกาล**

(15 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 99/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขตและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด และก่อให้เกิดการติดต่อและแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงกำหนดแนวทางในการอนุญาตจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับหรือควบคุมการอนุญาตจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ เป็นการเฉพาะ แต่ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในระยะที่ 4 สำหรับการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นาฏศิลป์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่จะจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากหรือแออัด เช่น กิจกรรมเคาน์ตาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี การจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ฯลฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้จัดกิจกรรมลงชื่อรับทราบ “ข้อปฏิบัติในการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง และข้อมูลการติดต่อกับผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบการดำเนินการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงตามอำนาจหน้าที่ พร้อมสำเนาเอกสารข้อปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานต่อไป

สำหรับแนวทางปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย รายละเอียด 3 ด้าน ดังนี้ 1.แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ เช่น มีระบบคัดกรองอาการและตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีมาตรการ เว้นระยะห่างที่เหมาะสม มีการทำความสะอาดก่อนกิจกรรม ระหว่างกิจกรรม และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เป็นต้น 2.แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้จัดงาน เช่น มีระบบคัดกรองอาการและตรวจวัดอุณหภูมิแก่ผู้ให้บริการ ผู้แสดง ผู้ร่วมงาน นักข่าว โดยประสานกับ สถานที่จัดงาน มีจุดลงทะเบียน มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ ถุงมือ Face Shield มีการรักษาระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับ ทำความสะอาดมือ มีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน งดกิจกรรม ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด อาทิ การจับมือ การถ่ายรูปหมู่ เป็นต้น และ 3.แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น ให้สังเกตอาการตนเอง สม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการตะโกน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรดำเนินการดำเนินธุรกิจของเอกชนและส่งผลกระทบต่อ บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

## **สั่งการทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหามลพิษระดับ 2**

(15 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เข้มงวดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษระดับ PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 ตามค่าฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในระดับ 2 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในปัจจุบัน ดังนี้ 1. ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด 2. ประสานสถานีตำรวจท้องที่ อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว 3. รณรงค์ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 5. ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 6. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จากการก่อสร้างทุกประเภท 7. ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท 8. เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ 9. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ให้กับประชาชน 10. ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินมาตรการ ได้แก่ มาตรการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานในที่พัก (Work from home) และลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อควบคุมฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> จากแหล่งกำเนิดและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

## **กทม.ยกระดับมาตรการแก้ปัญหามลพิษ ดูแลคนกรุงให้มีสุขภาพปลอดภัย**

(15 ธ.ค. 63) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ฝุ่น PM<sub>2.5</sub> และมาตรการ ดำเนินการในส่วนของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายเมธี มหายนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา นักวิชาการ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีสถานการณ์การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ว่า วามมี (14 ธ.ค.63) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> เฉลี่ย 60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร วันนี้ (15 ธ.ค.63) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> เฉลี่ย 74.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร กรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กว่า 2 เดือนแล้ว โดยแบ่งมาตรการดำเนินการตามระดับความเข้มข้นของค่าฝุ่นละออง สำหรับมาตรการที่กรุงเทพมหานครดำเนินการที่ได้ทำไปแล้ว อาทิ การควบคุมพื้นที่ก่อสร้าง การงดกิจกรรมกลางแจ้งในโรงเรียน การเผาในที่โล่ง การล้างถนน การฉีดละอองน้ำ และการเปิดคลินิกมลพิษ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่ยกระดับเพิ่มมากขึ้น กทม.ได้ยกระดับมาตรการเป็นระดับที่ 2 ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขัน การออกหน่วยสาธารณสุขให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง ในส่วนของกิจกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ อาคาร รถไฟฟ้า หรือการก่อสร้างอื่นที่ทำให้เกิดฝุ่น การถมดิน การขนย้ายอุปกรณ์ จะประสานเจ้าของกิจการให้งดดำเนินการ ยกเว้นการตกแต่งภายในยังคงสามารถทำได้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขต ร่วมกับโรงเรียนพิจารณาว่าโรงเรียนใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และไม่สามารถจัดหาห้องที่มีเครื่องกรองอากาศได้ ให้ดำเนินการปิดเรียน ตามความเหมาะสม

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการการฉีดพ่นน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีหลายวิธี ได้แก่ การฉีดน้ำเพื่อล้างต้นไม้เพื่อชะล้างฝุ่น  $PM_{2.5}$  ที่เกาะอยู่กับใบไม้ ให้ใบไม้สะอาดเพื่อใช้ดักจับฝุ่นใหม่ต่อไป การฉีดน้ำล้างถนนเพื่อล้างฝุ่น  $PM_{10}$  ลงท่อระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาในอากาศ การฉีดน้ำบริเวณเขตก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น  $PM_{10}$  และไม่ให้เกิดตัวเป็น  $PM_{2.5}$  และการฉีดน้ำรอบอาคารสูงเพื่อลดปริมาณฝุ่นรอบๆ อาคาร ช่วยให้คนที่อยู่ในอาคารปลอดภัยเนื่องจากฝุ่นในอาคารน้อยลง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ลักษณะของการฉีดน้ำที่จะเกิดประโยชน์ รวมทั้งให้รับทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการระยะต่างๆ ซึ่งอาจเข้มข้นขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพฯอยู่อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ได้รายงานข้อมูล สถานการณ์ฝุ่นละอองปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัจจัยสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้ และปัจจัยต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ เช่น รถยนต์ การก่อสร้าง และการเผาในภาคการเกษตร ในส่วนของสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในอีก 2-3 วันหลังจากนี้ ความกดอากาศสูงจะเข้าสู่ประเทศไทยทำให้เกิดลมและสภาพอากาศโหลเวียนดีขึ้น ส่วนของการควบคุมรถยนต์ การก่อสร้าง และการเผา ทุกหน่วยงานได้เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่กทม.และปริมณฑลภายใต้ การกำกับดูแลของคุณย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

**สัมพันธวงศ์และสายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่**

**เขตสัมพันธวงศ์** นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยจัดเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา แจกทรายอะเบทและโลชั่นทากันยุงแก่ชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสุขาภิบาล ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) แขวงตลาดน้อย เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้านและข้างในบ้านด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถติดต่อขอตะไคร้หอมไล่ยุง หรือทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2233 0846 และ 0 2233 1224-8 ต่อ 7164-5

**เขตสายไหม** นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2563 โดยในวันที่ 22 ธ.ค. 63 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนวัชรพล 3 ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ผลิตพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศจัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 63**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้แทนไฟฟ้า ผู้แทนประปา ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหารือสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386-7

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช่แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น 0 เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตบึงกุ่ม** วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเอื้อประชา ช.นวลจันทร์ 56

**เขตธนบุรี** วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณชุมชนวัดประดิษฐาราม แขวงศิริบุญรุจิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 09.30-11.00 น. บริเวณ ถ.ยุค 2 ตลอดสาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2281 3012

**เขตหนองแขม** วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตสายไหม** วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านวารมย์ ศรีเมี่ยม วัชรพล - จตุโชติ หมู่บ้านศุภาลย์ ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และหมู่บ้านจิตภาวรรณ 1-3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

(ปชส...เขต รายงาน)



**หนองแขมตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจผิวจราจร บาทวิถี ผ่าท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค สิ่งสาธารณณะอื่นๆ ต้นไม้ ป้ายต่างๆ ของทางราชการ ชยะและซากรถ พื้นที่รกร้าง พื้นที่ว่าง รวมทั้ง สาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม อำนวยความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 21 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7341

(สุณิตา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ประเวศตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ เทศกาลปีใหม่เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้คุณภาพ รวมถึงเป็นการคุ้มครองประชาชนที่จะเลือกซื้อ กระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ได้รับกระเช้าของขวัญที่มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสรรพสินค้าเทสโก้โลดิส สาขาอ่อนนุช 80 และห้องสรรพสินค้าบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสวนหลวง โดยกำหนด หลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ดังนี้ การวางจำหน่ายกระเช้าแต่ละประเภท ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของห้าง/ สถานประกอบการบนกระเช้า ทุกประเภท และในการแสดงฉลากกระเช้า ต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า สำหรับกระเช้าของขวัญประเภท อาหารบรรจุภัณฑ์และประเภทผักผลไม้ ต้องมีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรอง แสดงรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิด บนกระเช้าของขวัญ ต้องแสดงสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าแสดงวันที่รับเปลี่ยนคืนสินค้า พร้อมระบุข้อความ “หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 28 ก.พ. 64” ส่วนกระเช้าผักผลไม้ ต้องจำหน่าย ไม่เกิน 3 วันเนื่องจากเสียง่าย โดยให้ติดแผ่นป้ายประกาศให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในการบริโภคอาหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 17-18 ธ.ค. 63 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 โบสถ์พระแม่กฤษลาบพิศย์ ซ.ลาดพร้าว 93 และ ซ.สังคมสงเคราะห์ 27 วันที่ 19 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 วันที่ 20 ธ.ค. 63 ซ.รามคำแหง 43/1 ซ.อินทราภรณ์ ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.ลาดพร้าว 80 และ ซ.สังคมสงเคราะห์ 27 วันที่ 21 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ ซ.รามคำแหง 39 วันที่ 22 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ ซ.รามคำแหง 21 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตปิงภูมิ** วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ตั้งแต่หน้าปาก ซ.โพธิ์แก้ว ถึง ซ.นวมินทร์ 105 และบริเวณ ถ.นวมินทร์

**เขตประเวศ** วันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดกมลาลูอิสลาม ถ.อ่อนนุช ซ.80 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สวนพัฒนาภิรมย์ ถึงหน้าร้านครัววิมบ่อ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านมณฑนา 5 ถึงหน้าหมู่บ้านแกรนด์บลูเลอวาด และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตหนองแขม** วันที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 15.00-18.00 น. ณ วัดหลักสาม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถ.เสือป่า จากแยกโรงพยาบาลกลาง ถึงแยกเสือป่า

(ปชส...เขต รายงาน)

**ป้อมปราบฯ ตรวจสอบสถานบริการ**

นายยุทธนา บำไ้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดออกตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ซึ่งจะตรวจสอบใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานประกอบการกรณียินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการ ตรวจสอบสถานประกอบการกรณีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และขายเกินกว่ากำหนดเวลา และแนะนำวิธีการป้องกันสถานประกอบการจากยาเสพติด ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3965

(ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

**หนองแขมและมีนบุรีตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหาร**

เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารด้วยชุดทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น ตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจคุณภาพอาหารทางเคมี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ดังนี้

**เขตมีนบุรี** วันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ ตลาดนัดพิมามมีน ชุมชนเอื้ออาทรรามอินทรา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

**เขตหนองแขม** วันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ ตลาดนัดอุ่นเรือน และวันที่ 18 ธ.ค. 63 ตลาดศูนย์การค้านครเพชรเกษม และสถานศึกษา วันที่ 17 ธ.ค. 63 อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน โรงเรียนกรพิทักษ์ และวันที่ 21 ธ.ค. 63 โรงเรียนจันทศิริวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386, 0 2421 0939 ต่อ 7317-7318

(ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศจัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 63**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้แทนไฟฟ้า ผู้แทนประปา ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหารือสรุปแนวทาง การแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386-7

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**มีนบุรีเปิดอบรมแผนนวดแผนไทยหลายสาขา ฟรี**

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพนวดแผนไทย รายวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ รายวิชานวดด้วยน้ำมันหอมระเหย และรายวิชาการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรียนฟรี(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2564 เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 - 6 มี.ค. 64 (19 วัน x 8 ชั่วโมง) เวลา 09.00-15.00 น. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 63 โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 0 2540 4375-6 ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)